



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

สมัยสามัญที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามสิบส่าง

บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน

ผู้มาประชุม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

๑	นายสง	งามมะเรียง	ประธานสภา อบต.	สง งามมะเรียง
๒	นายนวม	เมินขุนทด	รองประธานสภา อบต.	นวม เมินขุนทด
๓	ว่าที่ร้อยตรีชวลิต	ปรีดาสา	เลขานุการสภา อบต.	ชวลิต ปรีดาสา
๔	นายจรัส	มาสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	จรัส มาสูงเนิน
๕	นางธัญสินี	อมรพรหม	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒	ธัญสินี อมรพรหม
๖	นายทวีศักดิ์	ขุนสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	ทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน
๗	นายสมเกียรติ	ชินนอก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สมเกียรติ ชินนอก
๘	นายสนอง	ภูจำนงค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สนอง ภูจำนงค์
๙	นางบำรุง	จันทร์โสภณ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	บำรุง จันทร์โสภณ
๑๐	นายคล้อย	ขึ้นสระน้อย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	คล้อย ขึ้นสระน้อย
๑๑	นายชนกร	พลศรี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	ชนกร พลศรี
๑๒	นายสรสิข	จรจันทร์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สรสิข จรจันทร์
๑๓	นายสมเกียรติ	ชัชวาลย์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สมเกียรติ ชัชวาลย์
๑๔	นายบรรจบ	ชัยบุรี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๑	บรรจบ ชัยบุรี
๑๕	นายบุญยืน	วิเศษโคกกรวด	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	บุญยืน วิเศษโคกกรวด
๑๖	นายวิวัฒน์	บัลลังค์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	วิวัฒน์ บัลลังค์
๑๗	นายสุพนธ์	แรมกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	สุพนธ์ แรมกลาง
๑๘	นายอุดม	แซ่โซ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	อุดม แซ่โซ
๑๙	นายยอดขวัญ	เนียมสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	ยอดขวัญ นียมสูงเนิน
๒๐	นายประเสริฐ	เถื่อนพิมาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	ประเสริฐ เถื่อนพิมาย
๒๑	นางอัสนีย์	กล้วยสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	อัสนีย์ กล้วยสูงเนิน
๒๒	นายปราโมทย์	มิตรขุนทด	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	ปราโมทย์ มิตรขุนทด
๒๓	นางสุนารี	สวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘	สุนารี สวัสดิ์
๒๔	นายนึก	สระกระโทก	สมาชิกสภา อบต. ม.๒๐	นึก สระกระโทก

## ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นางภัทราภรณ์	เป็นสูงเนิน
๒	นายบุญส่ง	เปี้ยจันทัก
๓	นายสุขสนาน	รอบคอบ
๔	นางบุปผา	กองพีธี
๕	นายอมร	ศรีฐาน
๖	นายสายัณ	ดุงสูงเนิน
๗	นายสุพจน์	ใจบุญ
๘	นางประทีนทิพย์	วิริยะปัญญาชัย
๙	นายวัลลภ	ชุ่มชื่น

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑	นายเอกชัย	พรหมพันธ์ใจ
๒	นายวินัย	นิลสูงเนิน
๓	นางสุดารัตน์	พรหมพันธ์ใจ
๔	นางสมทรง	ภูฏเขียว
๕	นางอาภรณ์	ศิริจำปา
๖	นางอาภรณ์	สิงห์เศรษฐกิจ
๗	นางสาวจงจิต	ไชยเฉลิม
๘	นางมลิวรรณ	เมษมานนท์
๙	นายวิฑูรย์	จุลบท
๑๐	นางสาวอรนุช	เสื่อเงิน
๑๑	นางสาวรัตนา	ภูมลา
๑๒	นางดวงดาว	ปรอยกระโทก
๑๓	น.ส.จรรยาลักษณ์	บุญยานุเคราะห์
๑๔	นางภััสสร	มาสูงเนิน
๑๕	นายสมาน	เสลานอก
๑๖	นางสาวศุภลาภรณ์	โพธิ์สอน
๑๗	นายวิชัย	ชุมกระโทก
๑๘	นางสาวกาญจนา	กาลพันธุนิจ

## เริ่มประชุม

ประธานสภา อบต.

: เวลา ๐๙.๐๐ น.

: เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเชิญ ประธานสภา อบต. จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและ  
สวดมนต์พร้อมกัน ประธานสภา อบต. กล่าวเปิดประชุม และแจ้งสมาชิกสภา  
อบต.แจ้งลา ๑) นางภัทราภรณ์ เป็นสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ ๒) นาย  
สุขสนาน รอบคอบ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ ๓) นางประทีนทิพย์ วิริยะ  
ปัญญาชัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ และขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงในวาระที่  
๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๑**

เลขานุการสภา

**: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ****: ๑.๑ เรื่อง แนะนำข้าราชการโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งใหม่**

ด้วยนายพีรวัฒน์ ธีระวัฒนา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง แทน นายอำนาจศิลป์ มานะงาน ปลัดอำเภอ ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปลัดอำเภอโชคชัย

**ที่ประชุม**

เลขานุการ

**: รับทราบ****: ๑.๒ เรื่อง การชี้แจงการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา**

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการธนาคารเวลาแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น และเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมให้ตระหนักถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน เป็นพื้นที่นำร่องการดำเนินโครงการธนาคารเวลาแห่งประเทศไทย จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบในลำดับต่อไป

นางดวงดาว ปรอยกระโทก  
หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาและ  
สวัสดิการสังคม จังหวัด  
นครราชสีมา

: ขอขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าที่ได้อนุญาตให้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานธนาคารเวลาของประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ เนื่องจากประเทศไทยปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทำให้ต้องมีการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรมกิจการผู้สูงอายุจึงได้มีโครงการธนาคารเวลาเพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการ การส่งเสริมให้ชุมชนดูแลซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ ซึ่งมีรูปแบบในการดำเนินการ เสมือนเราออมเงินในบัญชีธนาคารของเรา เมื่อยามจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือก็สามารถเบิกเวลามาใช้ได้ ธนาคารเวลาจะเกิดขึ้นเมื่อเครือข่ายสมาชิกมีข้อตกลงร่วมกันว่า มีแลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ในรูปแบบบริการขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักคิดที่ว่า ทุกคนมีเวลาเท่าเทียมกันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งในการดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งเรียกว่า “ธนาคารเวลา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการคือ

- ๑) เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่า และศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น
- ๒) เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคลหรือเพื่อบ้านด้วยการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
- ๓) เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคม ให้ตระหนักถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
- ๔) เพื่อพัฒนามาตรการกลไกในการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลซึ่งกันละกัน
- ๕) เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น

สำหรับรายละเอียดต่างๆ ขอให้ นางสาวจรรยาลักษณ์ บุณยานุเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ได้ชี้แจง

น.ส.จรรยาลักษณ์ บุณยานุเคราะห์  
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

: ๑) โครงการธนาคารเวลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณาให้ตำบลมะเกลือเก่าเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนิน

โครงการธนาคารเวลานั้นเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๖๒ ซึ่งการดำเนินการจะมีลักษณะแตกต่างระหว่างจิตอาสาทั่วไป ซึ่ง ๑) จิตอาสาจะให้ความช่วยเหลือทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม โดยสมัครใจเพื่อการดูแล ป้องกัน แก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด ความแตกต่างจาก ๒) ธนาคารความดี ซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ทำความดีและผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบการใช้ “ความดี แลกสิ่งของ” โดยในรูปแบบการดำเนินงานของธนาคารเวลา จะมีรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนดูแลซึ่งกันและกันด้วยการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ และสามารถสะสมเวลาไว้เสมือนหนึ่งเราออมเงินในบัญชีธนาคารของเราเมื่อยามที่จำเป็นต้องการได้รับความช่วยเหลือก็สามารถเบิกเวลามาใช้ได้

ในส่วนของธนาคารเวลาได้เข้าสู่มาตรการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติของสังคมผู้สูงอายุ โดยเป็นการวางระบบของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่เป็นสมาชิก ต้องมีอายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป สำหรับในส่วนตำบลมะเกลือเก่านี้ไม่จำเป็นต้องดำเนินการทุกหมู่บ้าน แต่ควรจะเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนการทากิจกรรม มีความถนัดในด้านต่างๆ เช่น งานช่าง การประกอบอาหาร การเย็บผ้า ตัดผม ที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือกันได้ มีการแลกเปลี่ยนบริการ ซึ่งการให้ความช่วยเหลือเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนค่าน้ำและฝากไว้ในธนาคารเวลา และสามารถนำออกมาใช้ได้ กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อดูแลตัวเองในอนาคต ซึ่งจะนำมาใช้ในเวลาที่เข้าสู่สูงวัย สำหรับรายละเอียดต่างๆ จะอยู่ในเอกสารที่ได้มอบทุกท่านแล้ว

เบื้องต้นขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้พิจารณาพื้นที่นำร่องในการดำเนินโครงการ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการต่อไป

๒) เงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เดิมนั้นการจ่ายเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี นั้นจะจ่ายให้เฉพาะผู้ที่ตกเกณฑ์ จบฐ. เท่านั้น ทำให้มีผู้ขอรับเงินช่วยเหลือจำนวนน้อย ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและให้สวัสดิการทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้มีประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีคุณสมบัติ คือ ๑) มีอายุเกินหกสิบปี บริบูรณ์ขึ้นไป ๒) มีสัญชาติไทย ๓) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งชาติ แต่ยังไม่มียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนในหน่วยกองการการบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนด พร้อมแนบบัตรข้าราชการประจำตำแหน่ง ๔) ระยะเวลาในการยื่นคำขอภายในกำหนดหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ออกไปมรณบัตร โดยผู้ยื่นคำขอซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีเป็นเงินรายละ ๓,๐๐๐ บาท ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

๓) ประกาศการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาระในการเลี้ยงดูบุตรหลาน ที่มีเงินรายได้จากเบี้ยยังชีพอย่างเพียงพออย่างเดียว โดยปรับจาก ๒,๐๐๐ บาท เป็น ๓,๐๐๐ บาท จากสถานะ

ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันที่สูงขึ้น เพื่อให้เพียงพอการดำรงชีพในปัจจุบัน ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์มาท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านหากพบเห็นผู้สูงอายุที่มีความลำบาก ก็ขอให้แจ้งมาที่ อบต. เพื่อประสานขอความช่วยเหลือมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดนครราชสีมา

๔) เนื่องด้วยในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้แจ้งว่าจะขอเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเกลือเก่า ตำบล ซึ่งตำบลมะเกลือเก่าได้เป็นต้นแบบในการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นผู้แทนท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุที่ติดภารกิจ โดยจะเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ฯ และการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ รวมถึงงานของชมรมผู้สูงอายุ สำหรับรายละเอียดกำหนดการจะแจ้งมาภายหลัง

ที่ประชุม

: รับทราบ

เลขานุการสภา อบต.

: **๑.๓ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19**

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้มีประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ฉบับที่ ๓) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ที่ประชุม

: รับทราบ

เลขานุการสภา อบต.

: **๑.๔ เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้**

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๕๔๘๓/๒๕๖๓ เรื่อง การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ของจังหวัดนครราชสีมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกสูงเนินจึงขอให้ท่านดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดในคำสั่งดังกล่าวโดยเคร่งครัด และให้ประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ที่ประชุม

: รับทราบ

เลขานุการสภา อบต.

: **๑.๕ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีมอบอำนาจ**

เนื่องด้วยปัจจุบันได้มีผู้สูงอายุและผู้พิการได้มาเบิกเงินเบี้ยยังชีพผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นไปตามมาตรการการคัดกรองและจัดสรรการให้ประชาชนเข้ารับธุรกรรมทางการเงินในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้การปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารโดยวิธีมอบอำนาจ ซึ่งมีเอกสารที่ต้องนำมาประกอบการ  
ถอนเงิน ได้แก่

- ๑) สมุดเงินฝาก (เล่มที่มีเงินโอนเข้าบัญชี)
- ๒) ใบถอนเงิน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ที่ประชุม

เลขานุการสภา อบต.

: รับทราบ

: **๑.๖ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๓/  
๒๕๖๔**

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ประกาศให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูก  
พืชในปีการผลิต ๒๕๖๓/๖๔ ที่ทำการเพาะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาทำการแจ้ง  
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๓/๖๔ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลขอเกษตรกรที่เข้า  
ร่วมโครงการของภาครัฐโดยให้ยึดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียน  
เกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งไว้

กรอบระยะเวลาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

พืชเศรษฐกิจ	กิจกรรม	ช่วงเวลา
๑.ข้าว	-การปลูก	นาปี ๑ พ.ค. – ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓ นาปรัง ๑ พ.ย. ๒๕๖๓ -๓๐ เม.ย ๒๕
	-การขึ้นทะเบียน / ปรับปรุงข้อมูล	หลังปลูกแล้ว ๑๕-๖๐ วัน
	-การตรวจสอบข้อมูล / พื้นที่	หลังแจ้งขึ้นทะเบียน- ก่อนเก็บเกี่ยว
๒.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	การปลูก	ฤดูปลายฝน ๑ ก.ค.- ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๓
	การขึ้นทะเบียน/ ปรับปรุงข้อมูล	หลังปลูกแล้ว ๑๕-๖๐ วัน
	-การตรวจสอบข้อมูล / พื้นที่	หลังแจ้งขึ้นทะเบียน- ก่อนเก็บเกี่ยว
๓. มันสำปะหลัง โรงงาน	การปลูก	ตลอดปี
	การตรวจสอบข้อมูล/	หลังแจ้งขึ้นทะเบียน-

๔. ไม้ผล/ไม้ยืนต้น ยางพารา/ปาล์มน้ำมัน กาแฟ	การปลูก	ตลอดปี
	การขึ้นทะเบียน/ ปรับปรุงข้อมูล	หลังปลูกแล้วไม่น้อย กว่า ๓๐ วัน ถ้ายืนต้น อยู่ให้ปรับปรุงทุกปี
	การตรวจสอบข้อมูล/ พื้นที่	หลังแจ้งขึ้นทะเบียน จนถึง ๖๐ วัน

พืชเศรษฐกิจ	กิจกรรม	ช่วงเวลา
๕. พืชอื่น	การปลูก	ตลอดปี
	การขึ้นทะเบียน/ ปรับปรุงข้อมูล	หลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
	การตรวจสอบข้อมูล/ พื้นที่	หลังแจ้งขึ้นทะเบียน- ก่อนเก็บเกี่ยว
๖. ปศุสัตว์/ประมง	การเลี้ยง	ตลอดปี
	การขึ้นทะเบียน/ ปรับปรุงข้อมูล	หลังเลี้ยงไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
	การตรวจสอบข้อมูล/ พื้นที่	หลังแจ้งขึ้นทะเบียน - ก่อนเก็บเกี่ยว

ที่ประชุม

เลขานุการสภา อบต.

: รับทราบ

: **๑.๗ เรื่อง การจัดทำ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้รับการประสานจากท้องถิ่นอำเภอสูงเนิน ให้เร่งรัดการจัดทำ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เพื่อใช้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ในชุมชน ซึ่งจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่และการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคติดต่อ หรือ โรคระบาดที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์

นายก อบต.

: สำหรับการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำข้อบัญญัติประจำตำบล เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ การควบคุมสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การปล่อยสัตว์ กองสาธารณสุขจึงได้ขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลหลักการและเหตุผล ของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ก่อนที่จะนำเข้าพิจารณา

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

: ขอสรุปเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ได้ทำจัดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๑ และ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๐ ซึ่งตาม พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ใน (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ (๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๖ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ โดยให้

ส่วนราชการท้องถิ่นมีอำนาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ การออกข้อกำหนดของท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกำหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภท โดยเด็ดขาด หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนด หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ และในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หมวด ๖ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ มาตรา ๓๐ ซึ่งได้ตราไว้ว่า ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าหากการกักสัตว์ไว้จากก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขาดทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกำหนดเวลา ส่วนเงินที่ขายหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว ให้คืนให้กับเจ้าของสัตว์และเจ้าหน้าที่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงสัตว์ให้กับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ มีหลักการและเหตุผล เพื่อประโยชน์ในการรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ และให้เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ โดยหมายความดังนี้

การเลี้ยงสัตว์ หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์

สถานที่เลี้ยงสัตว์ หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ติดกันเป็นพื้นที่เดียว

การปล่อยสัตว์ หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์

เจ้าของสัตว์ หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสัตว์ ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสัตว์ด้วย

ที่หรือทางสาธารณะ หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

สัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้

- |              |            |           |                         |
|--------------|------------|-----------|-------------------------|
| (๑) สุนัข    | (๒) แมว    | (๓) ช้าง  | (๔) ม้า                 |
| (๕) โค       | (๖) กระบือ | (๗) แกะ   | (๘) แพะ                 |
| (๙) สุกร     | (๑๐) ไก่   | (๑๑) เป็ด | (๑๒) กวาง               |
| (๑๓) กระต่าย | (๑๔) หนู   | (๑๕) งู   | (๑๖) จระเข้             |
| (๑๗) ปลา     | (๑๘) นก    | (๑๙) กบ   | (๒๐) สัตว์ป่าตามกฎหมายฯ |

ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ ล่อ ลา สุนัข แมวในเขตพื้นที่ถนนสาธารณะทุกสายที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่ารับผิดชอบ



เพื่อให้การรักษาภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพขอประชาชน จึงให้พื้นที่ในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าเป็นเขตควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้

-สถานที่ราชการในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เช่น ที่ ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงเขาสามสืบสว่าง

-สถานที่ราชการหรือหน่วยราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ หน่วยงานราชการอื่น เป็นต้น

-บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย บริเวณแม่น้ำทุกสาย แหล่งน้ำเพื่อใช้อุปโภค บริโภค

หลังจากที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ต้องได้รับยินยอม จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ผู้ขออนุญาตที่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวให้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบและเงื่อนไขที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้าน

-หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน (ที่ดินตนเอง/เช่า/ให้ใช้ประโยชน์)

หลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ พิจารณา

-สรุปรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านมีมติให้เลี้ยงสัตว์

รายละเอียดต่างๆ ขอให้ท่านได้ศึกษาตามเอกสารร่างฯ ที่ได้มอบให้พร้อมหนังสือ เรียกประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาจัดทำเป็นข้อบัญญัติตำบลต่อไป ซึ่งหากผ่านที่ ประชุมสภาฯ และได้ตราเป็นบัญญัติแล้วจะต้องใช้เป็นข้อบังคับ ให้การเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาถึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้น ที่จะเกิด ผลกระทบกับผู้เลี้ยงและผู้ที่มีความเดือดร้อน

ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องจะสอบถาม หรือมีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มี ขอเข้าสู่วาระถัดไป

ที่ประชุม : รับทราบ

เลขานุการสภา อบต. : **๑.๘ แจกกำหนดการมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ของศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ ทิ้งกัน ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด 19**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้รับการประสานจากศูนย์คนโคราชรัก จริงไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าวิกฤติโควิด 19 มีความประสงค์มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน ๒๐๐ ชุด ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยแบ่งจัดรับมอบเป็น ๒ จุดๆ ละ ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้ จุดที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เขาสามสืบสว่าง ประกอบด้วยหมู่บ้าน ๕, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๗, ๒๐ จุดที่ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาวัดมะเกลือเก่า ประกอบด้วย หมู่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๙, ๑๓, ๑๖, ๑๘, ๑๙ ขอประชาสัมพันธ์ยังท่านสมาชิกสภา อบต.ขอให้ นำ ประชาชนที่รับการคัดเลือกมารับมอบในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ที่ประชุม : รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

ประธานสภา อบต.

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า**: **จำนวน ๑ สมัย คือ**

การประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยรายงานการประชุมฯ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้ว เพื่อให้ท่านได้ทำการพิจารณาและตรวจสอบในสาระสำคัญ เพื่อการรับรองรายงานการประชุมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือแก้ไขในสาระสำคัญหรือไม่

**ที่ประชุม**

ประธานสภา อบต.

: **ไม่มี**

เมื่อไม่มีท่านใดต้องการจะแก้ไขหรือเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

**มติที่ประชุม**: **ที่ประชุมมีมติเป็นรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง****ระเบียบวาระที่ ๓**

ประธานสภา อบต.

: **เรื่อง สืบเนื่อง****๓.๑ การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า (กองสาธารณสุข)**

ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงรายงาน

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

: สำหรับการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจนถึงปัจจุบัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามมาตรการ ข้อสั่งการ ของจังหวัดและรัฐบาล อย่างเข้มงวดและเคร่งครัด ซึ่งในมาตรการต่างๆ จะมีการผ่อนปรนเป็นระยะ ทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงมาก และจำนวนผู้ติดเชื้อจะเห็นได้ว่าไม่มียอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่พักอยู่ใน state quarantine ส่วนในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า ยังคงดำเนินการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วันที่	การดำเนินการ
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน	ดำเนินการตามผู้ว่าราชการจังหวัดโดย นายอำเภอมอบหมายผู้นำหมู่บ้านในการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด <ul style="list-style-type: none"> <li>- แจ้งผู้ใหญ่บ้านเมื่อมีผู้เข้ามาในหมู่บ้าน</li> <li>- ขอความร่วมมือให้กักตัวที่บ้าน ๑๔ วัน</li> <li>- อสม.คัดกรอง วัดไข้ ติดตามทุกวัน</li> <li>- สวมหน้ากากอนามัย / ผ้า ทุกครั้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน/เข้าชุมชน /ซื้อของ</li> </ul>
กุมภาพันธ์ - มิถุนายน	การแจกจ่ายสิ่งของ/ถุงยังชีพ ให้กับประชาชน ผู้ที่ประสงค์จะแจกจ่ายสิ่งของ ต้องมาแจ้งที่ อบต. ก่อน ๑ วัน เพื่อพิจารณาวางมาตรการ ป้องกันโควิด

วันที่	การดำเนินการ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คัดกรองวัดไข้</li> <li>- เจลล้างมือ</li> <li>- สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ทุกคนที่มาจับสิ่งของ</li> <li>- เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร</li> <li>- เมื่อจับของแล้วให้เดินทางกลับบ้านพักทันที ไม่รวมตัว</li> </ul>
กุมภาพันธ์ – สิงหาคม	<p><b>มาตรการคัดกรอง ผู้มารับของยังชีพ/แจกจ่ายสิ่งของ/จัดประชุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งเก้าอี้เว้นระยะห่าง</li> <li>- อสม.วัดไข้ (หากมีไข้ให้แยกออก)</li> <li>- เจลล้างมือทุกคน</li> <li>- สวมหน้ากากอนามัย/ผ้าทุกคน หากไม่มี จัดหาให้จิตอาสา</li> <li>- เมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จแล้วให้เดินทางกลับทันทีไม่รวมตัว</li> </ul>
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน	<p><b>การเปิดตลาดนัดในชุมชน</b></p> <p>ผู้ประกอบการตลาดนัดให้แจ้ง อบต. ก่อน ๑ วัน เพื่อพิจารณาวางมาตรการป้องกันโควิดบริเวณที่ เปิดให้บริการตลาดนัด โดยเตรียม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าตลาด</li> <li>- เจลล้างมือ</li> <li>- ให้สวมหน้ากากอนามัย / ผ้า ทุกคนที่มาจ่ายซื้อของ รวมถึงพ่อค้า แม่ค้า</li> <li>- เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร</li> <li>- เว้นระยะห่างการตั้งแผงจำหน่ายสินค้า</li> <li>- เมื่อจับจ่ายซื้อของแล้วให้เดินทางกลับบ้านพักทันทีไม่รวมตัว</li> </ul>
กุมภาพันธ์ – มิถุนายน	<p><b>มาตรการคัดกรอง ผู้สูงอายุมารับเบี้ยยังชีพ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งเก้าอี้เว้นระยะห่าง</li> <li>- อสม.วัดไข้ (หากมีไข้ให้แยกออก)</li> <li>- เจลล้างมือทุกคนก่อนเข้ารับเบี้ย</li> <li>- สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ทุกคน แต่หากไม่มี จัดหาให้จิตอาสา</li> <li>- เมื่อรับเบี้ยแล้วให้เดินทางกลับบ้านพักทันที ไม่รวมตัว</li> </ul>
๑๙ พฤษภาคม	<p><b>ประชุมร่วมผู้บริหารและครูศูนย์เด็กเล็ก</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มอบเครื่องวัดไข้ให้ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ละ ๑ เครื่อง จำนวน ๗ ศูนย์</li> <li>- มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน ๑๔ ลิตร</li> </ul>

วันที่	การดำเนินการ
	<p>วางมาตรการร่วมกันในเพื่อเตรียมเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเดือน กรกฎาคม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วัดไข้เด็กเล็กทุกคน (หากมีไข้ให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้าน / พบแพทย์)</li> <li>- เจลล้างมือก่อนเข้าห้องเรียน</li> <li>- งดกิจกรรมที่ต้องสัมผัส เช่น จับมือ จับไหล่</li> <li>- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสะอาด</li> <li>- ทานอาหารให้นั่งเว้นระยะห่าง</li> <li>- การนอนให้เว้นระยะห่าง</li> <li>- สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า ทุกคน</li> <li>- ทำความสะอาดศูนย์ ฯ ทุกวัน (เช้า –เย็น)</li> </ul>
๑๙ พฤษภาคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดสื่อการสอนสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง เป็นอย่างน้อยโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ / ผึ่งแดด</li> <li>- พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในศูนย์เด็กก่อนเปิดเรียน ๑ สัปดาห์</li> </ul>
๒๕ พฤษภาคม	<p><b>ประชุมติดตามงานป้องกันโควิดร่วมกับ อสม.</b> ขอความอนุเคราะห์จิตอาสา อสม. เย็บหน้ากากผ้ากาชาด สนับสนุนภาคชาตจังหวัด</p>
๑๐ พฤษภาคม	<p>ร่วมตรวจคัดกรองผู้รับถุงยังชีพจากสโมสรไลออนส์ นครราชสีมา จำนวน ๑๕๐ คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เขาสามสิบสาม</p>
๒๙ พฤษภาคม	<p>ร่วมตรวจคัดกรองผู้รับถุงยังชีพจากสภาวัฒนธรรมอำเภอสูงเนิน และ โครงการผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๘๐ คน ณ วัดมะเกลือเก่า</p>
๑ มิถุนายน	<p>ร่วมตรวจคัดกรองผู้รับถุงยังชีพผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๙๐ คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เขาสามสิบสาม</p>
๕ มิถุนายน	<p>ร่วมตรวจคัดกรองผู้รับมอบข่าวสารจากศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๒ จำนวน ๑๐๐ คน ณ ศาลาวัดป่าบ้านวังรางใหญ่พัฒนา ม. ๒๐</p>
๗ มิถุนายน	<p>คัดกรองผู้มารับถุงยังชีพจาก ธนาคำไทยเครดิต จำนวน ๒๓๖ ชุด ณ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา ม. ๒๐</p>
๑๐ มิถุนายน	<p>ร่วมตรวจคัดกรองผู้รับมอบข่าวสารจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ จำนวน ๑๐๐ คน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เขาสามสิบสาม</p>

-ในวันที่ ๑ กรกฎาคม โรงเรียนทุกแห่งเปิดการเรียนการสอน ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงขึ้นมา ทำให้ต้องมีการตรวจคัดกรอง และการสวมหน้ากาก ในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความดูแลของตำบลมะเกลือเก่า เบื้องต้นได้มอบเครื่องวัดไข้ให้ทุกศูนย์ เพื่อใช้ในการคัดกรองเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อใช้ในการตรวจวัดไข้ นอกจากนี้จะใช้คัดกรองโรคโควิดแล้ว ใช้คัดกรองไข้หวัดธรรมดา และเมื่อพบผู้ติดเชื้อก็ควรจะให้กลับไปพักผ่อน รักษาตัวอยู่บ้าน การจัดการเรียนการสอน การนอนในช่วงกลางวันควรมีการเว้นระยะห่าง งดการทำกิจกรรมที่มีการสัมผัส และให้เด็กสวมหน้ากากอนามัย จัดให้มีล้างมือ และเจลล้างมือ การรับประทานอาหารให้เว้นระยะห่าง การนอนควรเปลี่ยนจากหันศีรษะเข้าหากัน เป็นหันเท้าเข้าหากันแทน และเว้นระยะห่าง อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเปิดเรียน กองสาธารณสุขจะเข้าดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แต่ละไม่พ่นบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นสารเคมีหากพ่นบ่อยครั้งอาจจะเกิดการตกค้างในวัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ ก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กได้ กองสาธารณสุขฯ ได้รับการประสานจากโรงเรียนในพื้นที่ในการคัดกรองเด็กนักเรียน เบื้องต้นได้ประสานไปยัง ผอ.รพ.สต.ทั้งสองแห่งในการสนับสนุน อสม. ในหมู่บ้านที่มีโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ มาทำการคัดกรอง โดยสลับผลัดเวรกันมาปฏิบัติหน้าที่

-การเปิดตลาดนัด ได้มีเจ้าของตลาดในหลายหมู่บ้านมาขออนุญาตดำเนินการเปิดตลาด หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดคลี่คลาย ซึ่งได้มีมาตรการให้เจ้าของตลาดได้ดำเนินการจัดให้มีจุดคัดกรอง เจลล้างมือแอลกอฮอล์หรือที่ล้างมือ สวมหน้ากากตลอดเวลาในพื้นที่ตลาด พร้อมทั้งเว้นระยะห่าง ระหว่างการซื้อสินค้า สำหรับพื้นที่ตลาดนั้นควรใช้เชือกกันแนวเขต รวมถึงกำหนดทางเข้าออกให้ชัดเจน และขอให้รักษามาตรการอย่างเคร่งครัด

นายก อบต.

: -ขอเพิ่มเติม ด้วยได้มีพระราชกำหนด หรือ พรก. ฉุกเฉินได้ยกเลิกการออกนอกเคหะสถาน ตั้งแต่เวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นมาตรการผ่อนคลายเป็นบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน และในวันที่ ๑ กรกฎาคมนี้ รัฐบาลกำหนดให้ทุกโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จึงได้ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาประชุมวางมาตรการในการป้องกัน จัดให้มีการคัดกรองเด็กนักเรียน โดยโรงเรียนวังรางพิทยาคมได้รับการสนับสนุน เครื่องวัดไข้ และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แต่ในส่วนของโรงเรียนประถมนในสังกัดสพฐ. ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเครื่องวัดไข้ และเจลล้างมือ จึงได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายัง อบต. ในการจัดเจ้าหน้าที่คัดกรองและสนับสนุนเจลล้างมือ จึงได้แจ้งมอบหมายให้ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสาน อสม. ที่มีโรงเรียนอยู่ในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงจัดเวรในการคัดกรองวัดไข้เด็กนักเรียนในช่วงเข้าตอนเช้าโรงเรียน และจัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์มอบให้ทุกโรงเรียน รวมถึงการพ่นยาเชื้อในห้องเรียน และห้องอื่น เพื่อทำความสะอาดและลดการสะสมของโรค ประกอบการที่มีการมาตรวจคัดกรอง ทำให้ประชาชนมีการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงหรือการไปสถานที่ที่มีการชุมนุมเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ดังนั้น ต้องมีการเฝ้าระวังและมีมาตรการป้องกัน ในส่วนมาตรการผ่อนคลายเป็นเรื่องอื่นๆ ต้องยังคงต้องเฝ้าระวัง ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ไปในที่ชุมชน

-สำหรับการมอบถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคฯ นั้น ได้ประสานในหลายหน่วยงานและบางหน่วยงานได้อนุเคราะห์เข้ามามอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ประชาชนได้รับมอบถุงยังชีพแล้วกว่า ๗๐๐ ถุง ซึ่งในส่วนของ อบต. ยังไม่ได้ใช้งบประมาณของ อบต. ในการจัดหา ซึ่งได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคมคัดเลือกและตรวจสอบผู้ที่ได้รับถุงยังชีพของ อบต. ในทุกหมู่บ้าน คาดว่าจะมอบในได้ช่วงเดือนกรกฎาคม สำหรับวันในนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

**ประธานสภา อบต.** : **มีท่านใดต้องการจะสอบถามหรือเพิ่มเติมหรือไม่**  
**นายธนกร พลศรี** : สำหรับในการมอบถุงยังชีพนั้น ถึงแม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานเข้ามามอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปบ้างแล้วนั้น แต่มีประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบอีกหลายคน หลายครัวเรือน ขอให้ อบต. เร่งดำเนินการมอบถุงยังชีพ

**ที่ประชุม** : **รับทราบ**

**นายก อบต.** : **๓.๒ การดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุข**  
 สถานการณ์ภัยแล้งตำบลมะเกลือเก่า พบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำทุกแห่งแห้งขอด ทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำใช้ เบื้องต้น อบต. ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานทหารในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนแล้วจำนวน ๑๑ บ่อ ซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้มากพอสมควร แต่ยังมีหมู่บ้านที่ประสบความเดือดร้อนอย่างหนัก คือ บ้านวังรางใหญ่ ไม่มีน้ำสำหรับผลิตน้ำประปา ทำให้ระบบประปาจะปิดตัวในวันพรุ่งนี้ ซึ่งอบต.ได้แก้ไขปัญหามาโดยการจัดส่งน้ำ แต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีหนังสืออำเภอสูงเนินประกาศปิดภัยแล้งเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนแต่ในส่วนของตำบลมะเกลือเก่า ยังไม่สามารถปิดภัยแล้งได้ เพราะมีหลายหมู่บ้านที่ยังประสบปัญหาความเดือดร้อน ซึ่ง อบต.ยังได้จัดส่งน้ำให้กับหมู่บ้าน ถือว่ายังอยู่ในห่วงภัยแล้ง ลำดับต่อไปขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในตำบล

**หัวหน้าสำนักปลัด** : **๑) ภัยพิบัติภัยแล้ง**  
 สถานการณ์ภัยแล้ง ในห้วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

**๑.๑ การขุดเจาะบ่อบาดาล** ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการขุดเจาะบาดาล แก้ไขปัญหาภัยแล้งตำบลมะเกลือเก่า ๔ หมู่ ได้แก่

๑	บ้านคำไฮ	หมู่ที่ ๑๕
๒	บ้านวังรางน้อย	หมู่ที่ ๙
๓	บ้านโนนสมบูรณ์	หมู่ที่ ๑๖
๔	บ้านโสกจานพัฒนา	หมู่ที่ ๑๗

ได้ปริมาณน้ำเพียงพอให้ประชาชนได้อุปโภค บริโภค และสามารถติดตั้งเข้าระบบประปาหมู่บ้านได้

**๑.๒ การจัดส่งน้ำ** จากปัญหาภัยแล้งทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำ นอกจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าจะได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล แต่ยังมีพื้นที่ที่น้ำยังส่งไม่ถึง จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนโดยการจัดส่งน้ำ ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศ

ยานที่ ๒ และ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ ๒ โดยมีหมู่บ้านที่จัดส่ง ดังนี้

๑	บ้านห้วยไผ่	หมู่ที่ ๑๐
๒	บ้านบุตาสง	หมู่ที่ ๗
๓	บ้านปลายราง	หมู่ที่ ๘
๔	บ้านหนองม่วง	หมู่ที่ ๕
๕	บ้านวังรางน้อย	หมู่ที่ ๙
๖	บ้านหนองเลา	หมู่ที่ ๑๑
๗	บ้านคำไฮ	หมู่ที่ ๑๕
๘	บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา	หมู่ที่ ๑๘

ในส่วนของสถานการณ์ภัยแล้งของบ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ ที่ได้รับแจ้งมานั้น ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเนื่องจากเป็นหมู่บ้านใหญ่มีประชาชนที่เดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

## ๒) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

ในห้วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ได้มีบ้านเรือนประชาชนประสบวาตภัย จากพายุฤดูร้อน และได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต. เพื่อประสานขอความช่วยเหลือมายังองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า จำนวน ๕ หมู่บ้าน ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซม ดังนี้

๑	บ้านโสกจากพัฒนา	หมู่ที่ ๑๗	จำนวน ๖ หลัง
๒	บ้านหนองไม้ตาย	หมู่ที่ ๔	จำนวน ๑ หลัง
๓	บ้านมะเกลือเก่า	หมู่ที่ ๒	จำนวน ๓ หลัง
๔	บ้านหนองม่วง	หมู่ที่ ๕	จำนวน ๓ หลัง
๕	บ้านหนองเลา	หมู่ที่ ๑๑	จำนวน ๑ หลัง

รวมทั้งสิ้น

จำนวน ๑๔ หลังคาเรือน

## ๓) ภัยพิบัติด้านสาธารณสุข โรคติดต่อ

สำหรับภัยพิบัติด้านสาธารณสุข โรคติดต่อนั้น ถือเป็นสาธารณสุขชนิดหนึ่ง ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในส่วนของสำนักงานปลัดได้สนับสนุนมาตรการในการป้องกันโรค การควบคุมโรค การจัดระเบียบทางสังคม การคัดกรอง ในการจัดกิจกรรมมอบลูยังชีพ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในบางครั้งการจัดสถานที่ แก้อื้อ นั้น ต้องมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาล ทำการดูแล รับรอง ผู้นำอาจขาดตกบกพร่องไปต้องขอภัยไว้ ณ ที่นี้

ขอเพิ่มเติมจากที่ท่านปลัดได้แจ้งในเรื่องการมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ของศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยแบ่งจุดรับมอบเป็น ๒ จุดๆ ละ ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้ จุดที่ ๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ เขาสามสิบสาม ประกอบด้วยหมู่บ้าน ๕, ๗, ๘, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๔, ๑๕, ๑๗, ๒๐ จุดที่ ๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาวัดมะเกลือเก่า ประกอบด้วย หมู่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๖, ๙, ๑๓, ๑๖, ๑๘, ๑๙ ผู้ที่จะมารับมอบถามรายชื่อที่ได้แจ้งมา ในที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อให้แก้ไขมาให้เรียบร้อย และขอความอนุเคราะห์ให้ท่านผู้นำนำประชาชนที่รับมอบเครื่องยังชีพมาร่วมงาน

- นายก อบต. : -สำหรับรายชื่อ ผู้ที่รับมอบนั้น อาจเกิดความทับซ้อนกันอยู่บ้าง และเครื่องยังชีพที่ได้ อาจจะไม่เหมือนกันในทุกครั้ง เพราะมาจากผู้ที่มอบมาจากองค์กร หรือหน่วยงานใด แต่ส่วนของ อบต. ได้มอบหมาย ให้กองสวัสดิการสังคมดำเนินการในการคัดเลือกรายชื่อและจัดหาเครื่อง บริโภค ซึ่งดำเนินการตามระเบียบและได้เน้นให้จัดหาของที่มีคุณภาพ
- ขอแจ้งเรื่องการขอขบประมาณในการดำเนินการโครงการชุดลอกแก้ไขปัญหากล้วยล้าง ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมคราวที่แล้ว ประกอบด้วย หมู่ ๕ , ๘ , ๙ , ๑๕ เอกสารได้ส่งกลับให้มาตรวจสอบอีกครั้ง จึงได้เพิ่มโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ช่อมแซมระบบประปา ให้เกือบทุกหมู่บ้าน จะได้ติดตามต่อไป ส่วนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการชุดลอก หมู่ ๕ และ หมู่ ๑๒
- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธานสภา อบต. : **๓.๓ กำหนดการเปิดเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓**  
**สำหรับในเรื่องนี้ขอเชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ชี้แจง**
- ผอ.กองการศึกษา : สำหรับการเปิดการศึกษา ตามกำหนดการเดิมนั้นจะเปิดในช่วงเดือนพฤษภาคม แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด ทำให้ต้องเลื่อนออกไปตามมาตรการของรัฐบาลออกไปเป็นวันที่ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยก่อนที่จะมีการเปิดการเรียนการสอน กองการศึกษาได้การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม ปรับปรุงห้องน้ำ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒ แห่ง คือ หมู่ ๕ หมู่ ๑ และจะเร่งดำเนินการให้ครบทุกศูนย์ ส่วนมาตรการในการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ๑) กำหนดจุดรับ-ส่ง โดยให้ส่งเฉพาะจุดรับเท่านั้น เพราะจะต้องเตรียมการคัดกรองเด็กเข้าเรียน
  - ๒) จัดเตรียมจุดคัดกรอง
  - ๓) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง การเรียนและการทำกิจกรรมแบบกลุ่ม ไม่เกินกลุ่มละ ๖ คน
  - ๔) จัดให้มีการทำความสะอาดสถานที่ และอุปกรณ์สื่อการเรียน การสอน
  - ๕) แจ้งผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก หากเด็กมีอาการไม่สบายขอให้หยุดเรียนทันที เพราะนอกจากป้องกันโรคโควิดแล้ว ต้องป้องกันโรค มือ เท้า ปาก อีกด้วย
- ๖) กองการศึกษา ได้จัดซื้อโต๊ะเรียนเพิ่ม เนื่องจากมีการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมการเรียน
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่
- นายก อบต. : จากที่ได้ปิดศูนย์เป็นเวลานาน อบต. ได้มอบนโยบายให้แต่ละศูนย์ได้ทำการปรับปรุง ช่อมแซมในส่วนที่ชำรุด ทาสี การเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ให้เหมาะสำหรับเด็ก การจัดซื้อการเรียนการสอนเพิ่มเติม การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศูนย์สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน ในส่วนโต๊ะเรียนอาจจะต้องดำเนินการจัดซื้อเพิ่ม เพราะมีการเว้นระยะห่างตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด นอกจากนั้นโต๊ะรับประทานอาหารได้มอบหมายให้ดำเนินการจัดทำที่กัน ให้พิจารณาตามความเหมาะสม



- ที่ประชุม** : **รับทราบ**
- ระเบียบวาระที่ ๔** : **เรื่อง กระทุ้งถาม/ญัตติ**  
**ประธานสภา อบต.** : ด้วยมีสมาชิกสภา อบต. ได้ยื่นเสนอญัตติด่วน ของนายสนอง ภูจำนงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ เรื่อง การแก้ไขปัญหาก็แล้ง และ นายสมเกียรติ ชัชวาล สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เรื่อง ของงบประมาณในการตั้งถังแชมเปญ ขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ได้ชี้แจง
- นายสนอง ภูจำนงค์** : สืบเนื่องจาก บ้านวังรางใหญ่ หมู่ ๖ ได้ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงมากกว่าทุกปี ทำให้หมู่บ้านขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค ปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำลดน้อยลงจนไม่สามารถนำมาผลิตน้ำประปาได้ แม้ว่าจะสูบน้ำจากแหล่งน้ำอื่นเข้ามา ก็ไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ดังนั้น จึงขอให้ อบต. ได้พิจารณาหาแนวทางในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน และขอความอนุเคราะห์เพิ่มจุดรับน้ำ เพราะปัจจุบันมีจุดรับน้ำเพียง ๑ จุด คือจุดหน้าวัด ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในคุ้มปากดง และ คุ้มปากทางเข้าหมู่บ้าน ลำบากในการเดินทางมารับน้ำ และน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ
- นายก อบต.** : เบื้องต้นได้รับทราบปัญหาจากทางคณะกรรมการหมู่บ้านแล้ว โดย อบต. และได้ให้การช่วยเหลือในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการสูบน้ำเข้าบ่อน้ำที่ผลิตประปา ทั้งนี้หลังจากปิดประชุมสภาจะได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบหาแนวทางการแก้ไข ในส่วนถังน้ำและจุดรับน้ำที่ไม่เพียงพอ อาจจะต้องขอยืมหมู่บ้านข้างเคียงหมู่บ้านวังรางน้อยมาใช้ระหว่างที่รอการประสานขอชุดเจาะบ่อบาดาล ในส่วนงบประมาณนั้นและอาจจะต้องเพิ่มจำนวนรถส่งน้ำให้เพียงพอ จากที่ได้ตรวจสอบงบประมาณในข้อบัญญัติพบบงบประมาณเงินอุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตของหมู่บ้าน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ หากจะนำงบประมาณในส่วนนี้มาดำเนินการแก้ไขปัญหาก็แล้ง ขอให้หมู่บ้านได้พิจารณา ซึ่งอาจจะต้องมีการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา หากที่ประชุมมีมติให้นำเงินงบประมาณในส่วนนี้มาใช้ได้ อบต. จะดำเนินการโอนงบประมาณมาดำเนินการทันที
- นายสนอง ภูจำนงค์** : เรื่องการนำงบประมาณเงินอุดหนุนไฟฟ้าขยายเขตของหมู่บ้านมาใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ จากที่ได้ปรึกษากับคณะกรรมการหมู่บ้าน มีความยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณมาดำเนินการ
- นายสมเกียรติ ชินนอก** : เนื่องด้วยในวันที่ ๑๕ มิถุนายน หมู่บ้านจะปิดระบบประปา ขอความอนุเคราะห์ให้ อบต. ได้จัดส่งน้ำ โดยในน้ำบาดาลที่วัด
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖** : สำหรับบ่อบาดาลที่สามารถใช้ได้อีกแห่งคือ บ่อในบริเวณโรงเรียน ซึ่ง อบต. ดำเนินการเป่าล้างบ่อแล้ว สามารถรับน้ำในจุดได้อีกแห่ง และขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ ได้ประสานเรื่องขอถังน้ำกับสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ ว่าจะใช้กี่ถัง และตั้งในบริเวณใดบ้าง ส่วนเรื่องการจัดส่งน้ำขอให้หน้าสำนักปลัดได้พิจารณา
- ที่ประชุม** : **รับทราบ**
- ประธานสภา อบต.** : ขอเชิญผู้เสนอญัตติต่อไป

- นายสมเกียรติ ชัชวาลย์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐
- นายอภิต
- นายสรสิทธิ์ จรรย์จันทร์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐  
นายก อบต.
- ระเบียบวาระที่ ๕**  
ประธานสภา อบต.
- นายจรัส มาสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑  
นายก อบต.
- นางธัญสินี อมรพรหม  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
- ปลัด อบต.
- นายวิศักดิ์ ขุนสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
- : ด้วยหมู่ ๑๐ มีบ่อบาดาลจำนวน ๒ บ่อ แต่ได้ประสบปัญหาแรงดันน้ำขึ้นไปไม่ถึง  
คุ่มบน เพราะบางครั้งเครื่องปั้มน้ำเสีย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำ  
ใช้ จึงเห็นควรให้ติดตั้งแซมเปณูที่จุดรับน้ำ ความสูงประมาณ ๒๐ เมตร ส่วน  
สถานที่ตั้งนั้นขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อส่งน้ำให้ประชาชนใช้ได้อย่างทั่วถึง ส่วน  
สระน้ำทั้ง ๒ แห่ง ตอนนี้น้ำได้เต็มแล้วจากฝนตกติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมา ขอให้  
ผู้บริหารได้พิจารณา
- : สำหรับการติดตั้งแซมเปณูนั้น จากที่หมู่บ้านได้มีมติที่ประชุมจะใช้งบกลางในการขุด  
เจาะบาดาล จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท กว่าบาท หากจะนำใช้ในการติดตั้งแซมเปณู  
จะดีกว่าหรือไม่ เพราะเกรงว่าหากใช้ขุดเจาะบาดาลแล้วไม่มีน้ำจะทำให้เสีย  
งบประมาณไป จึงเห็นว่าควรจะเป็นเปลี่ยนโครงการ ส่วนสถานที่ในการตั้งควรเป็น  
บริเวณโรงเรียน
- : เห็นควรดำเนินการที่ท่านนายได้เสนอ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อย่างทั่วถึง
- : สักดาหน้าสั่งการให้ช่างตรวจสอบ แจ้งผู้นำให้ลงตรวจสอบด้วย
- : **เรื่องอื่นๆ**
- : ในวาระนี้ท่านใดต้องการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน หรือข้อหาหรือต่างๆ ขอให้แจ้ง  
ต่อที่ประชุมและขอให้เสนอตามลำดับหมู่บ้าน
- : ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าเกาะกลางถนนทางเข้าหมู่บ้าน เนื่องจากไฟฟ้า  
ดับหลายดวง และขอเปลี่ยนสวิสซ์ไฟโต้เซลล์ชาร์ด ทำให้ต้องเปิด-ปิด เอง
- : ขอให้ท่านปลัดได้ติดตามกองช่างตรวจสอบและซ่อมแซม
- : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยหน้าบ้าน บ้านนางเนตรนภา  
ยุบลเมฆ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
- : ๒) ขอให้เคลื่อนย้ายเสาสัญญาณอินเตอร์ที่ล้ม ส่วนตัวงานดาวเทียมท่านปลัดได้นำ  
ออกมาแล้ว เหลือเพียงแต่เสา ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ เพราะมีกระแสไฟฟ้า  
เกรงจะเป็นอันตราย
- : ๓) ขอหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน ๓ เส้นทาง
- เส้นทางหอบประชุม มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ
  - ทางไปวังเณร หน้าบ้านนางนวย
  - เส้นทางโรงสีเอกวัฒนา
- : -เรื่องไฟฟ้าจะแจ้งให้กองช่างตรวจสอบ ส่วนเสาสัญญาณอินเตอร์เน็ตจะให้กองช่าง  
ตรวจสอบในวันจันทร์
- : -เนื่องจากได้ขอรับงบประมาณจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ในการสร้างสนาม  
ฟุตบอลบริเวณหน้าหอประชุม อาจจะมีการปรับพื้นที่ไปพร้อม อยู่ในแบบส่งภายใน  
สัปดาห์หน้า
- : -ส่วนหินคลุกขอดูงบประมาณอีกครั้ง
- : สำหรับเสาสัญญาณอินเตอร์เน็ตเป็นครุภัณฑ์ของกองการศึกษา ได้แจ้งให้ต้นเรื่อง  
รับทราบแล้วเบื้องต้น ส่วนเสาได้แจ้งให้กองช่างตรวจสอบและเคลื่อนย้ายออก
- : ขอความอนุเคราะห์ขอยางมะตอย เพื่อทำที่ชะลอรถ ลดความเร็วของรถที่วิ่งในชุมชน  
ป้องกันอันตราย

- นายก อบต. : ประสานกองช่างแจ้งจำนวนได้เลย เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกติดต่อกันหลายวัน จึงยังไม่สามารถเข้าซ่อมแซมได้
- นายนวม เมินขุนทด สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕ : ขอความอนุเคราะห์หินคลุก จำนวน ๒ รถพ่วง เพื่อซ่อมแซมถนนเส้นทางไปคุ้มหัวนา ทางไปบ้านผู้ใหญ่บ้าน โดยทางหมู่บ้านจะดำเนินการปรับเกรดเอง
- นายก อบต. : รับทราบ แจ้งกองช่างดำเนินการ
- นายสนอง ภูจำนงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ : ขอคอนกรีต จำนวน ๑ รถ เพื่อซ่อมแซมถนนชำรุดเส้นทางไปบ้านนายเสนอ ก่อนถึงคุ้มปากดง โดยหมู่บ้านจะดำเนินการเอง
- นายสมเกียรติ ชินนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖ : ขอหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนปรับเกรด ไม่ต้องบดอัด บริเวณหน้าบ้านนางตี๋ เส้นหัวเขามาถึงถนนหลัก ชาวบ้านเดือดร้อนมาก
- นายก อบต. : รับทราบ
- นางสมทรง ภูภูเขียว เลขานุการนายกฯ(ผู้แทน)หมู่ ๗ : เเร่งรัดดำเนินการปรับปรุงระบบประปาบาดาล ซึ่งชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในครัวเรือน
- นายก อบต. : ขอให้ท่านปลัดได้ติดตาม ในส่วนของหมู่ ๘ มีงบประมาณในการซ่อมแซมถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางไปหนองหลักพัน
- นายธนกร พลศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ : -สอบถามเรื่องอุปกรณ์กีฬา อบต. ยังตั้งงบประมาณไว้หรือไม่ เพราะจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดในประเทศดีขึ้น ทำให้เยาวชนออกมาเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกาย จึงสอบถามว่าจะมีการมอบอุปกรณ์กีฬาอยู่หรือไม่ เพราะของที่ใช้อยู่ไม่มีสภาพชำรุด  
-สอบถามเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ในปีงบประมาณนี้สามารถจัดได้หรือไม่  
-ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยบ้านนางจำปี เมฆบำรุง ช่วงท้ายซอย มาสายดับประมาณ ๑๐๐ เมตร
- นายก อบต. : -ในเรื่องอุปกรณ์กีฬาขอตรวจสอบงบประมาณมายังเพียงพอที่จะจัดซื้อหรือไม่ หากพอจะเร่งดำเนินการจัดซื้อและมอบให้กับหมู่บ้าน  
-ในเรื่องการจัดการแข่งขันกีฬา หากสถานการณ์โควิดดีขึ้น อาจจะจัดในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม  
-เรื่องไฟฟ้าแจ้งกองช่างตรวจสอบ หากต้องเพิ่มสายดับจะต้องประสานไปยังการไฟฟ้าสูงเนิน
- นายสรสิข จรจันทร์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ : -ขอความอนุเคราะห์ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสูบน้ำออกจากสระน้ำลงอ่างน้ำข้างเคียง เนื่องจากสระน้ำนั้นเพิ่งขุดลอกใหม่คันคูยังไม่แข็งแรงเกรงว่าจะดินจะทรุดลงได้ จึงขอให้สูบน้ำออกเพื่อทำคันคูใหม่  
-ขอท่อน้ำเพื่อระบายน้ำบริเวณหน้าศาลาประชาคม เนื่องจากเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำไหลเข้ายังบ้านเรือนประชาชน  
-ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซม และปรับเกรด ถนนข้างวัดเนื่องจากมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
- นายก อบต. : -เรื่องสูบน้ำไม่เห็นด้วย เนื่องจากสระน้ำที่จะสูบน้ำเข้ามีสภาพแห้ง หากสูบน้ำเข้าไปจะทำให้แห้งซึมลงดินอย่างรวดเร็ว ทำให้เสียน้ำไปไม่ได้ใช้ประโยชน์ ต้องหาแนวทางอื่น
- นายบรรจบ ชัยบุรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑ : -ขอความอนุเคราะห์หินคลุกทางไปอ่างเก็บกัก ระยะทาง ๒๐๐ เมตร โดยหมู่บ้านจะดำเนินการปรับเกรดเอง

- นายก อบต. : แจ้งกองช่างดำเนินการ
- นางบุญยืน วิเศษโคกกรวด : -ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างจำนวน ๒ จุด ซอยทางขึ้นไปถนนเทวดา  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ -ขอหลอดไฟ จำนวน ๒ หลอด มีสายดับ  
-ซ่อมแซมถนนเส้นหน้าบ้านผู้ช่วยสุทธิตา
- นายก อบต. : ประสานกองช่างตรวจสอบ
- ประธานสภา อบต. : -ซ่อมแซมถนนหินคลุกเส้นไปวัดหัวเขา เนื่องจากฝนตกหนักทำให้น้ำกัดเซาะถนน  
ชำรุด ระยะทาง ๓๐๐ เมตร  
-แทนประปาล้มทำให้น้ำไหลเปลี่ยนเส้นทาง ระบบจึงดูน้ำขึ้นถึงไม่ได้ ขอให้กอง  
ช่างตรวจสอบ  
-ซ่อมแซมถนนเทวดาช่วงแยกทางไปบ้านโสกจาน เนื่องจากน้ำกัดเซาะทำให้ถนน  
ขาดออกเป็น ๒ ช่วง
- นายก อบต. : -แจ้งปลัดประสานกองช่างตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซม
- นายวิวัฒน์ บัลลังค์ : -ขอย้ายโคมไฟทางหลวง เข้าไปในหมู่บ้าน เนื่องจากในหมู่บ้านมืดมาก  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔
- นายก อบต. : แจ้งกองช่างดำเนินการ
- นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน : -ซ่อมแซมหอกกระจายข้าว เสียงตามสาย ชำรุด  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕ -ซ่อมแซมถนนหินคลุก ๒ เส้น ๑) เส้นทางไปบ้าน อบต. อุดม เนื่องจากน้ำกัดเซาะ  
เป็นหลุม เป็นบ่อ ๒) เส้นหลังเขื่อนได้ทรุดตัวจากน้ำกัดเซาะ  
-ขอแก้ไขปัญหาน้ำเสีย บ่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และปรับปรุงระบบประปา  
-ขอย้ายโคมไฟแสงสว่างมายังลานมัน จำนวน ๑ จุด
- นายอุดม แซ่โซ : -ขอให้พ่นหมอกควันในหมู่บ้าน เนื่องจากมียุ่งเยอะมาก  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕
- นายก อบต. : -ให้กองช่างแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำรถกระเช้าตรวจสอบ หากเสียหายมากจะเข้าที่  
ประชุมในคราวต่อไป  
-ย้ายโคมไฟ ขอตรวจสอบสายดับว่ามีหรือไม่  
-ปัญหาน้ำเสีย ผู้ใหญ่บ้านได้เสนอให้สูบน้ำออก ซึ่งได้ขอน้ำมันเชื้อเพลิงมาแล้ว  
ขอให้ท่านได้ประสานกองช่างอีกครั้ง  
-การเจาะบ่อบาดาล ของหมู่ ๑๕ ได้น้ำปริมาณมากพอสมควร และได้เจาะเพิ่มอีก  
๑ จุด อาจจะมีการสลับบ่อในการใช้น้ำ  
-สำหรับในเรื่องพ่นหมอกควันจะประสานแจ้งกองสาธารณสุขดำเนินการ
- นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย : -ขอไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งบริเวณระบบประปา จำนวน ๒ จุด เนื่องจากระบบประปา  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ หมู่บ้านจะเปิดใช้ตอนเย็นและปิดตอน ๒๑.๐๐ น. ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีตึกมากจึง  
อยากให้ติดตั้งไฟฟ้า
- นายก อบต. : ประสานกองช่างดำเนินการ ให้ใช้ไฟฟ้าจากระบบประปา
- นางอัศนีย์ กล้วยสูงเนิน : -ขอป้ายห้ามทิ้งขยะ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดตั้งยังป่าลานหิน เนื่องจากมา  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๖ ประชาชนนำขยะมาทิ้งเป็นจำนวนมาก  
-ด้วยระบบบ่อบาดาลที่ทำใหม่ แรงดันส่งน้ำมาน้อยมาก ตั้งแต่ บ้าน สมาชิก ถึง  
บ้านตาแดง  
-ติดตามเรื่องทางข้ามคลองหลังวังเณร

- นายก อบต. : -มอบหมายกองสาธารณสุขดำเนินการจัดทำป้าย และตรวจสอบ  
-มอบหมายให้ช่างตรวจสอบและหาทางแก้ไข อาจจะย้ายถังน้ำ  
-สำหรับในเรื่องทางข้ามคลองอาจจะแก้ไขปัญหาโดยนำดินไปถมก่อน ให้รองวินัยได้  
สำรวจพื้นที่
- นายปราโมทย์ มิดขุดทด  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ : -ขอให้เชื่อมระบบบาดาลเข้าสู่ระบบประปาเพื่อที่ประชาชนจะได้ใช้น้ำทุกหลังคา  
เรือน และประหยัดค่าไฟฟ้า เนื่องจากมีชาวบ้านมาเปิดใช้ตามจุดต่างๆ ทำให้น้ำ  
ไหลไม่ทั่ว
- นายก อบต. : เมื่อดำเนินการระบบประปาเรียบร้อยแล้วจะปิดบ่อบาดาลทั้ง ๒ แห่ง เพื่อประหยัด  
ค่าไฟฟ้าและใช้น้ำผ่านระบบประปาหมู่บ้านแทน
- นางสุนารี สวัสดิ์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ : -ขอขอบคุณสำนักงานปลัดสำหรับการส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนและกองช่างที่  
ได้ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง  
-ติดตามเรื่องการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค งบประมาณปี ๒๕๖๓ จากเสาศ  
สัญญาณ ถนนกำลังเอก ถึง ถนน ๒๔  
-ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน ปรับเกรด และขอหินคลุก ๒ เส้น  
๑) ซอยสุขฤดี ช่วงหลังบ้านผู้ใหญ่หมู่ ๑๘  
๒) เส้นดอนอีกูด (ตรงข้ามกับโรงไม้ประเสริฐสิน)  
-การดำเนินการปรับปรุงถนนป่าะใหญ่ เนื่องจากตอนนี้กั้นวีระชัยได้ดำเนินการ  
ปรับเกรดบางส่วนแล้ว
- นายก อบต. : -สำหรับเรื่องประปาได้ออนเงินเข้าเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกองช่างทำบันทึกเสนอ  
ขึ้นมา ผกก.ท่านปลัดได้เร่งรัดดำเนินการ  
-ส่วนการปรับปรุงถนนนั้น ขอให้ทำหนังสือแจ้งมาอีกครั้ง เพื่อที่กองช่างจะได้ทำการ  
สำรวจ
- นายนิก สระกระโทก  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘ : ติดตามเรื่องถนนคอนกรีต ซอยมะเฟืองหวาน และ ซอยเสรีภาพ ที่ได้แบ่งกันช่วงเท  
คอนกรีต ซึ่งซอยมะเฟืองหวานได้ดำเนินการเทคอนกรีตแล้ว เหลือซอยเสรีภาพยัง  
ไม่ได้ดำเนินการ  
-ขอหินคลุก จำนวน ๑ รถพ่วง เพื่อซ่อมแซมถนนซอยวาสนา
- นายก อบต. : จะดำเนินการติดตามกับกองช่างให้อีกครั้ง
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอฝากยังท่านปลัดได้ช่วยติดตามการ  
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านที่ได้แจ้ง  
ในวาระที่ ๕ นี้ เนื่องจากมีหลายหมู่บ้านที่ได้แจ้งเข้ามาหลายครั้งแล้ว
- ประธานสภา อบต. : สำหรับในวันนี้ต้องขอบคุณสมาชิกสภาอบต.ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุม  
สภาในครั้งนี้ ท่านผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาตอบข้อซักถามต่างๆ และที่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่และเรื่องอาหาร ทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อย การประชุมในครั้งนี้หากผมแสดงการกระทำใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย  
และวาจา ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิด  
ประชุมครับ

ปิดการประชุม : เวลา ๑๔.๐๐ น.

ว่าที่ร้อยตรี ชวลิต ปรีดาสา  
(ชวลิต ปรีดาสา) ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ สุณารี สวัสดิ์  
(นางสุณารี สวัสดิ์ )

ลงชื่อ ปราโมทย์ มิตขุนทด  
(นายปราโมทย์ มิตขุนทด )

ลงชื่อ อารณีย์ ศิริจำปา  
(นางอารณีย์ ศิริจำปา )

(ลงนาม) สวง งามมะเรียง  
(นายสวง งามมะเรียง ) ผู้ตรวจรายงานประชุม  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า